



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร  
y กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567	1	สสจ.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567	thai pr
	2	สสจ.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567	ryt9
ส่วนภูมิภาค			
ขึ้นทะเบียน	3	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ เกษตรของแผ่นดินระดับเขตประจำปี 2567 จังหวัดตรัง	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ไม้ผล	4	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม้ผล พื้นที่ ตำบลบ่อน้ำร้อน	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
	5	เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม้ผล พื้นที่หมู่ ที่ 2 ตำบลโคกยาง	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ศจช.	6	เกษตรอำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชนอำเภอสีเกา	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ยุวเกษตรกร	7	เกษตรเมืองตรัง เตรียมความพร้อมกลุ่มยุวเกษตรกร พัฒนาสู่ Smart Group	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช ฯ	8	จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง	สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัด ลำปาง
ตักแตนป่าทั้งกำ	9	เกษตรลำปาง ติดตามและสำรวจฟาร์มตักแตนป่าทั้งกำ ในพื้นที่ อ. แม่ทะ	สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัด ลำปาง

ThaiPR.NET

## สสจ.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมการจัดการงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567



นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นางทชอร ลิ้มงูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 และดูพื้นที่ในการจัดนิทรรศการและการประกวดด้านการเกษตร เพื่อพิจารณากำหนดการ กิจกรรม นิทรรศการ และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



ที่มา: สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

**RYT9**

**สสท.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567**



นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นางทชอร ลิ้มกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 และดูพื้นที่ในการจัดนิทรรศการและการประกวดด้านการเกษตร เพื่อพิจารณากำหนดการ กิจกรรม นิทรรศการ และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



## เกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินระดับเขตประจำปี 2567 จังหวัดตรัง

06 ส.ค. 2566



views 104



**นางบุญญาพร ภายเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ** รักษาการแทนเกษตรอำเภอกันตัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12/2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

**ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร** แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินระดับเขตประจำปี 2567 จังหวัดตรังมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดกระบี่/ตรัง พังงา/ภูเก็ต/ระนอง/สตูล) ได้แก่ นายศรภัทรเทพ กาหยี่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 วงเงินรวม 56,321.07 ล้านบาท อำเภอกันตังมีผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว จำนวน 4 ราย 7 แปลง พื้นที่ 10.63 ไร่ และกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ รทส.เรียบร้อยแล้ว

**นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน** เตือนภัยเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้กลุ่มบุคคล แอบอ้างว่า "มีลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67" กับไลน์ "กรมส่งเสริมการเกษตร" เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ "ลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคล" แก่กลุ่มมีจวฉิปโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม ให้เกษตรกรติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรีย์ กับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

## เกษตรกรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม้ผล พื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน

06 ธ.ค. 2566



views 91



นางบุญญาพร กายเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวบุญญาพร หาดสุด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมกับนายดาหาราด บินหมุด อาสาสมัครเกษตรตำบลบ่อน้ำร้อน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม้ผลพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเก็บข้อมูลการปลูกไม้ผลในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกใหม่ที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียน การขอใบรับรอง GAP การดูแลไม้ผลเบื้องต้น การป้องกันโรคและแมลง การปรับสภาพดิน จากการลงพื้นที่เบื้องต้น เกษตรกรมีปัญหาเรื่องดิน โดยส่วนใหญ่ดินมีความเป็นกรด และแน่น ทำให้รากพืชดูดใช้ธาตุอาหารได้น้อย พืชเจริญเติบโตไม่ดี

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถโกธสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี กับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

## เกษตรกรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม้ผล พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโคกยาง

06 ส.ค. 2566



views 107



นางบุญญาพร กายเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรกรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ชูเมฆ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนายอาคม โชติกมาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโคกยาง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม้ผลพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีปลูกไม้ผลบ้างเล็กน้อยบ้านละ 2-3 ต้น เน้นปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลตั้งแต่ 10 ต้นขึ้นไป จำนวน 6 ราย เป็นผู้ปลูกทุเรียนทั้ง 6 ราย ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2 ราย ได้แนะนำให้เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารสิทธิ์ ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรอำเภอกันตังเพื่อรองรับโครงการต่างๆของภาครัฐ

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรีย์ กับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

## เกษตรอำเภอเสีกา จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเสีกา

06 ธ.ค. 2566



views 94



**นางสาวสุนนรัตน์ ศรีกตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ** ปฏิบัติหน้าที่เกษตรอำเภอเสีกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสีกา เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอเสีกา โดยมีนางจิตติมา อุันทกา เป็นประธาน

**ทั้งนี้ เพื่อติดตามการเดินกิจกรรมของศูนย์ ศดปช.** ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง วัสดุที่ใช้หมักปุ๋ย ได้แก่ มูลไก่ มูลวัว โดโลไมท์ รำข้าว กากน้ำตาล จุลินทรีย์ชนิดน้ำ มีการปลูกผัก ทั้งนี้ได้คัดเลือกแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปลูกปาล์มน้ำมันและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ 3 ไร่ และการทางใบปาล์มน้ำมันโดยการคลุมทางใบบนดินเพื่อรักษาความชื้นและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอเสีกา จังหวัดตรัง

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคโกโรสีห์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี กับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

## เกษตรเมืองตรัง เตรียมความพร้อมกลุ่มยุวเกษตรกร พัฒนาสู่ Smart Group

06 ส.ค. 2566



views 89



**นางนิตยา จันทรประทีป เกษตรอำเภอเมืองตรัง** มอบหมายให้ นางนนิดา คุปต์กาญจนากุล นางสาววรรณธิดา เบญจกุล และนางกตียา เลี้ยงสกุลวาทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย นางสาวพัชรี ศรีนาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เสริมสร้างและพัฒนาในกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) ณ โรงเรียนปัญญาวិทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของสมาชิกยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนการดำเนินชีวิต อีกทั้งเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการจัดการเรียนรู้ต้นแบบ สามารถขยายผลความรู้สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาในกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน

**ทั้งนี้ มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร** ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนปัญญาวิทย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติเรื่องการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา รวมทั้งให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งใช้หลักประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกยุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก และกิจกรรมในกลุ่มมีสมาชิกยุวเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 23 ราย

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี กับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง





# จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

7/12/2566 | 65 |

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่ฝาย อำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวลำปางในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า 300 คน

โดยการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมการออกร้านเปิดตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร, กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทั้งด้านการจัดทำบัญชี, การสหกรณ์, การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย หนี้สิน ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการประมง ด้านการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งได้มีการแจกพันธุ์พืช ทั้งไม้ผลและพืชผักสวนครัว การให้คำปรึกษาด้านปุ๋ยสัตว์พร้อมให้บริการยารักษาโรค ฆ่าตัด กำหนัน ฉีดวัคซีน เป็นต้น





### เกษตรลำปาง ติดตามและสำรวจฟาร์มตักแตนป่ากังก้า ในพื้นที่ อ.แม่ทะ

7/12/2566 | 68 |

นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางกิรติกร พรรณณมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นางสาวสิริธร ศิริวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช พร้อมนายวิทยากร บุตรเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจฟาร์มตักแตนป่ากังก้าของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ้อย ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ฟาร์มของ นายบุญญเรียม วงศ์โกะ นายถาวร วงศ์ปิ่น และนายกฤษดา จันทร์ใจ โดยเกษตรกรเลี้ยงในโรงเลี้ยงชั่วคราวใช้ไผ่ล่อนและมุ้งตาข่ายทำโรงเลี้ยง ซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของตักแตนศัตรูพืช และวิธีการป้องกันกำจัดตักแตนใบแปลงปลูกพืช เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขเบื้องต้น เนื่องจากหากดำเนินการเลี้ยงตักแตนป่ากังก้าไม่เหมาะสม อาจทำให้ตักแตนป่ากังก้าเสียดอกออกมาทำลายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งผลให้เกิดการระบาดของ

